

## Ts. Nguyễn Đình Thọ



Thưa quý cựu thuyền nhân và tù nhân,

Tôi viết thư này đến những người bạn đồng hành năm xưa trong cuộc tranh đấu sinh tử, trên con đường quý vị đi tìm tự do. Tôi hi vọng quý vị ở ngoài biên giới hay trong các trại cải tạo còn chúng tôi ở ngoài này, những chúng ta gặp gỡ nhau qua tình ruột thịt, nghĩa đồng bào. Trách nhiệm những hiểm nguy của biên giới, trách nhiệm sự ruồng rẫy của quốc gia chúng ta đã không nên lòng, không bỏ cuộc.

Tôi hy vọng, chúng tôi đã nhận được sự yểm trợ tình nghĩa của vô số những người Việt hào tâm khắp thế giới lúc nào cũng bên lòng với đồng bào trong hoàn cảnh; nhờ vậy chúng tôi mới có những ngày tiến đả sát cánh với quý vị cho đến thành quả cuối cùng.



Năm tháng trôi qua, gặp đây nhiều đồng bào đi ra đi tìm tự do trách nhiệm cuộc đàn áp ngày càng khốc liệt trong nước. Tính đến nay con số lên đến khoảng 600 người đang xin tị nạn ở Thái Lan và một ít ở Mã Lai. Trách nhiệm tình hình này, tháng 4 năm 2010 chúng tôi mở văn phòng trợ giúp pháp lý những người tị nạn ở Thái Lan để báo với quý vị tị nạn của những đồng bào này, nhờ chúng tôi đã tranh đấu cho quý vị tị nạn của những thuyền nhân và người tị nạn mới y thời gian trôi qua. Nếu không có sự báo với về pháp lý, phần lớn trong số họ báo nguy cấp cũng bị bắt giữ.

Chúng tôi không thể nào duy trì nếu không có sự yểm trợ tích cực của nhiều người. Để đẩy lên một phong trào trong cộng đồng Việt nam xưa, chúng tôi khi đến buổi lễ kêu gọi này gửi đến quý vị vì sự đồng cảm nên có mà quý vị dành cho những đồng bào đang đồng hành một tương lai vô cùng bất bình và đen tối.

Xin quý vị giúp chúng tôi vận động những bệnh nhân bệnh ung thư năm xưa cùng góp tay duy trì văn phòng trợ giúp pháp lý Thái Lan. Văn phòng hiện có hai luật sư toàn thời gian và hai người phụ tá cũng toàn thời gian. Nếu quý vị đóng góp tài chính, và có nhu cầu gì trong số quý vị đã liên lạc đóng góp trong những năm qua, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Tuy nhiên, đi nữa mà chúng tôi cần quý vị giúp đỡ hiện tại là nhiều nhất vì những người bệnh ung thư năm xưa và vận động họ để chung vai cùng giúp đỡ bệnh nhân hôm nay.



Đây số là một nhóm lớn kéo dài những năm, với những trẻ mồ côi, gian nan. Chúng tôi cần những người bệnh ung thư hành bệnh tâm vững chí để cùng nhau góp gió thành bão. Xin quý vị giúp chuyển đến những phiếu [yêu cầu trợ giúp và ghi danh](#).

Xin chân thành cảm ơn.  
Kính thư,

Nguyễn Đình Thế Hưng  
Giám Đốc Điều Hành  
Ủy Ban Cựu Thụ Nhân Việt Nam (BPSOS)

[Nguyễn Đình Thế Hưng thu thập thông tin về BPSOS: <http://www.machsongmedia.com> .]